



สิ่งที่น่าสนใจ

- ถือและรับเงินรางวัลด้วยกลไกสะสมเงินรางวัล
- ฟรีสปินพร้อมด้วยตัวคูณรางวัลแบบไร้ขีดจำกัด
- Win Exchange™ เพื่อเปลี่ยนเงินรางวัลใหญ่ให้เป็นฟรีสปิน
- ซีโอโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน

BTG ขอเสนอ: เงินแพนด้า

ก้าวเข้าสู่ใจกลางอันสุขสงบของป่าพงไพรและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศในโลกของเกมเงินแพนด้า ที่ที่คุณสามารถสนุกสนานกับชัยชนะได้ถึง 15,625 Megaways™ ทุกการชนะจะเริ่มด้วย สะสมเงินรางวัล ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา คุณสมบัติการถือนและรับเงินที่น่าสนใจที่จะกวาดทำลายสัญลักษณ์ที่ไม่ได้รางวัล ปูทางให้กับสัญลักษณ์ใหม่ที่น่าสนใจรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

เริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นไปกับการสำรวจเมื่อคุณค้นพบทางเข้าสู่ฟรีสปิน พร้อมกับตัวคูณเงินรางวัลฟรีสปินที่ขยายไปอย่างไร้ขีดจำกัด ความร้อนแรงของ สะสมเงินรางวัล จะยังคงอยู่ตลอดช่วงฟรีสปิน ซึ่งจะมอบเสียวสัญลักษณ์ไฟที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสัญลักษณ์ที่ไม่ได้รางวัลถูกนำออกจากวงล้อ ใช้พลังของสัญลักษณ์ไฟเพื่อทำให้แพนด้าของคุณอึมหน้า ทุกๆ สัญลักษณ์ไฟ 5 ตัวจะเพิ่มตัวคูณรางวัลให้กับคุณหนึ่งเท่า

สับขาหลอกผลชนะของคุณให้เปลี่ยนเป็นฟรีสปิน ด้วย Win Exchange™ หรือหากคุณต้องการ คุณสามารถกระโดดเข้าไปในความสุขของงานเลี้ยงใบไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความสะดวกของ ซีโอโบนัส™ ดำดิ่งเข้าสู่โลกที่น่าหลงใหลของเกมเงินแพนด้า ที่ทุกๆ ช่วงเวลาคือการผสมผสานการผจญภัยกับโอกาส ส่งมอบความตื่นเต้นและรางวัลที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งความอัศจรรย์

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 5
วิธีการชนะ	15,625 วิธี
เงินรางวัลสูงสุด	67,330x
ความเสี่ยง	สูงมาก
การเติมพันทันด้า	€/£/\$ 0.20
การเติมพันทันสูงสุด	€/£/\$ 3 (เปิดรับสูงสุด 250,000), 6 (เปิดรับสูงสุด 500,000), หรือ 12 (เปิดรับสูงสุด 1,000,000)
คุณสมบัติ	4 (สะสมเงินรางวัล, ฟรีสปิน, Win Exchange™, ซีโอโบนัส™)
RTP	96.10% - 96.15%

คุณสมบัติในเกม



สะสมเงินรางวัล
 ดำดิ่งสู่ความสงบของป่าพรงไพร ที่ที่ทุกการชนะของคุณจะทำให้สัญลักษณ์ที่มีเงินรางวัลหลังไหลลงมาพร้อมกับน้ำตก ในขณะที่เดียวกันสัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมดก็จะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ใหม่อย่างแบบเนียนก่อนการสรุปผลเงินรางวัล ขอโชคชะตาจงมอบวงล้อพิเศษแก่ท่าน ในวงล้อนี้สัญลักษณ์ที่มีเงินรางวัลจะโปรยปรายลงมาสู่วงล้อด้านล่าง ซึ่งจะเพิ่มจำนวนสัญลักษณ์ในวงล้อ รวมเป็นสักขีพยานของการเปิดเผยรางวัลที่ตรงตาจริงใจ!



ฟรีสปิน
 ค้นหาแคตเตอร์แพนด้าทอง 3 ตัวหรือมากกว่าเพื่อปลดล็อกฟรีสปิน 8 ครั้ง หลังจากได้สแคตเตอร์ 3 ตัว สแคตเตอร์แต่ละตัวที่ได้จะมอบฟรีสปินให้อีกตัวละ 2 ครั้ง ในขณะที่ความวุ่นวายสโตนส์แพนด้าของ สะสมเงินรางวัล เกิดขึ้น จับตาดูการปรากฏของสัญลักษณ์ไฟที่เปลี่ยนสัญลักษณ์ ตัวคุณรางวัลฟรีสปินเริ่มต้นที่ x1 และจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณให้อาหารแพนด้าด้วยสัญลักษณ์ไฟที่อร่อยเหาะ 5 ตัว ซึ่งจะทำให้ตัวคุณเพิ่มขึ้น 1 ทุกครั้งที่แพนด้าได้อิมมอร้อย!



Win Exchange™
 Win Exchange™ เพื่อแลกเงินรางวัลใหญ่ของคุณให้เปลี่ยนเป็นฟรีสปินได้! เมื่อใดก็ตามที่คุณชนะเดิมพันระหว่าง 25 ถึง 100 เท่า คุณจะมีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินรางวัลทั้งหมดเพื่อโอกาสที่จะได้ฟรีสปิน 8 ครั้ง โอกาสในการชนะพนันจะแสดงเป็นสีเขียวบนวงล้อ เมื่อใดก็ตามที่คุณชนะเดิมพัน 100 เท่าขึ้นไป คุณจะมีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนเดิมพัน 100 เท่าให้เป็นฟรีสปิน 8 ครั้ง



ชื้อโบนัส™
 เคียวหมุมหมับตรงไปยังชื้อโบนัสไฟท์กันที่ด้วยชื้อโบนัส™! กดที่ไอคอนชื้อโบนัส™เพื่อชื้อฟรีสปิน 8 ครั้งด้วยเงินเดิมพัน 100 เท่าและจับตาดูแพนด้าเขมือบไม้เหลื่อ!



รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
ตัวเลือก 94% พร้อมการชื้อโบนัส™	pandamoney	pandamoneyv19400	94.08% - 94.15%
ตัวเลือก 96% พร้อมการชื้อโบนัส™	pandamoney	pandamoneyv10000	96.10% - 96.15%
การสมทบแจ็กพ็อต	1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%		

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องมีการใช้ BTG ในสื่อการตลาดและการสื่อสารแบบข้อความทั้งหมดควบคู่ไปกับเกมเงินแพนด้าและวินเอ็กซ์เชนจ์ เกมนี้ตอบสนองต่อการตั้งค่าความสูงและความกว้างใด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชันตัวเต็ม: [ที่นี่](#)